

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Về công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày 18/7/2021

Hôm nay, thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương. Thành phố Cần Thơ quyết định và thông báo việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn thành phố trong vòng 14 ngày, kể từ 00 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến 00 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Theo đó, 03 quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng sẽ kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đến 00 giờ 00 phút ngày 02 tháng 8 năm 2021.

Tiếp tục chủ động trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong ngày 18/7/2021, các ngành chức năng thành phố và lực lượng tình nguyện viên trên địa bàn tiếp tục triển khai các nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng, cách ly và điều trị cho các trường hợp mắc COVID-19, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Đồng thời, 03 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng đã lập chốt kiểm tra, tích cực tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục hạn chế, linh hoạt trong điều hành và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, nhất là qua ý kiến người dân trong công tác phối hợp, tổ chức thực hiện trong việc giãn cách xã hội.

Qua 06 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố; nhìn chung, hầu hết người dân và doanh nghiệp đều nắm rõ và chấp hành tốt các quy định; đồng tình với thành phố về quyết định thực hiện giãn cách xã hội; việc xử phạt các trường hợp vi phạm không nhiều.

Hoạt động của các chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tạm tại các quận áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg (Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy) tạm ngưng đồng loạt. Thay vào đó, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bán hàng online... đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch được phép hoạt động để phục vụ Nhân dân. Nhìn chung, đến nay hàng hóa được cung cấp cơ bản đầy đủ, giá cả ổn định, không còn hiện tượng mua hàng hóa dự trữ như ngày đầu thực hiện giãn cách; đồng thời, các siêu thị, cửa hàng tiện ích như: Co.op Mart, Satra Food, Bách hóa xanh, Vinmart+,... đã tăng cường nhân viên phục vụ, khuyến cáo người dân chấp hành tốt thông điệp 5K và chuyển

đổi hình thức mua hàng sang trực tuyến; đồng thời xây dựng các phương án kịp thời bổ sung hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, thành phố đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương rà soát danh sách, thực hiện nhanh chóng các thủ tục, tổ chức cấp phát kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ.

Số trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn Thành phố, tính đến 16 giờ 00 ngày hôm nay (18/7/2021), thành phố đã ghi nhận 138 trường hợp mắc COVID-19, riêng trong ngày 18/7/2021 ghi nhận 19 trường hợp mắc mới; các ngành chức năng của thành phố tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan.

Thời gian tới, khi toàn thành phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ắt hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Để thực hiện đạt mục tiêu phòng chống dịch, đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng người dân, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường; thành phố Cần Thơ kêu gọi cả hệ thống chính trị, toàn thể nhân dân và quý doanh nghiệp tiếp tục chung tay cùng thành phố; chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khuyến cáo của cơ quan y tế và quy định của thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tin tưởng, ủng hộ, chia sẻ, đồng hành cùng thành phố; với quyết tâm cao nhất là khống chế, dập tắt dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở về trạng thái bình thường trong điều kiện mới.